



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 8-5-2011**

**Chúa nhật 3 Phục Sinh  
Năm A**

*Mời ông ở lại  
với chúng tôi*

**LỜI CHÚA: Lc 24,13-35**

*Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, về mặt buồn rầu.*

*Một trong hai người tên là Clêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phân chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chứng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn còn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như*

*(xem tiếp trang 2)*

**Rôma: Đại lễ tôn phong  
Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II  
lên bậc Chân phước**

WHĐ/ Tin tổng hợp (2.05.2011) – Sáng 1-05, Chúa nhật II Phục sinh, lễ kính lòng Chúa thương xót, lúc 10g, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI chủ sự Thánh lễ tôn phong vị tiền nhiệm của mình, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005), lên bậc Chân phước.



Hàng trăm ngàn tín hữu đến từ khắp nơi đã tham dự cuộc cử hành đáng nhớ này, đặc biệt có sự hiện diện của 87 đoàn đại biểu các nước, 5 hoàng gia, 16 vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Ba Lan và Tổng thống Italia và 7 vị đứng đầu chính phủ.

Sau lời nguyện Thống hối, Đức hồng y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, cùng với vị Cáo thỉnh

viên, Đức ông Slawomir Oder, đã đọc lời thỉnh cầu Đức Thánh Cha tôn phong Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II lên bậc Chân phước.

Tiếp theo Đức hồng y Vallini giới thiệu tiểu sử của vị tân Chân phước.

Về giai đoạn 27 năm gánh vác trọng trách sứ vụ Tông đồ Phêrô, bản tiểu sử Đức cố Giáo hoàng viết:

*(xem tiếp trang 2)*

**Thánh lễ tấn phong Giám mục phó  
giáo phận Phú Cường Giuse Nguyễn Tấn Tước**

WHĐ (30.04.2011) – Ngày 29-04-2011, tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường đã diễn ra lễ tấn phong Đức Giám mục phó Giuse Nguyễn Tấn Tước, được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ nhiệm ngày 14-03 vừa qua.

Tham dự thánh lễ này có 32 giám mục, gồm hầu hết các giám mục của 26 giáo phận trong nước. Các ngài vừa kết thúc Hội nghị thường niên lần I năm 2011 của Hội đồng Giám mục tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM. Đặc biệt trong số này có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại



Việt Nam, hiện đang thực hiện chuyến viếng thăm Giáo Hội Việt Nam lần đầu tiên từ khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào sứ mạng này ngày 13-1-2011. Ngoài ra còn có hơn 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, rất đông tu sĩ nam nữ, hội viên Hội Ân nhân Phêrô Đoàn Công Quý, giáo dân và khách mời đã đến tham dự.

Đúng 8 giờ, đoàn đồng tế gồm các Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với Đức Tổng giám mục Girelli và các linh mục tiến lên lễ đài.

*(xem tiếp trang 4)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”*

*Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.*

*Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Đọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”*

*Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trời dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon.” Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.*

### SUY NIỆM

Dưới dáng dấp một người khách lạ, Chúa Giêsu phục sinh đến với hai môn đệ Emmau. Ngài đến đúng lúc, đúng lúc họ đang bỏ cuộc, quay quắt và ray rứt vì chuyện đã qua. Ngài đi cùng với họ, đi gần bên họ, khiêm tốn trở thành một người bạn đồng hành. Ngài gợi chuyện, hay đúng hơn, Ngài muốn tham dự vào câu chuyện dở dang của họ. Chúa Giêsu không nản lòng trước câu trả lời lạnh nhạt: “Chắc chỉ có ông mới không biết chuyện vừa xảy ra...” Ngài không cắt đứt cuộc đối thoại: “Chuyện gì vậy?” Ngài giả vờ không biết để họ nói cho với nỗi buồn. Chúa Giêsu kiên nhẫn lắng nghe lời họ tâm sự. “Trước đây, chúng tôi hy vọng rằng...” Như thế niềm hy vọng này chỉ còn là chuyện quá khứ. Cả

*(xem tiếp trang 3)*

## Rôma: Đại lễ tôn phong...

“Ngày 16 tháng 10 năm 1978 ngài được bầu làm Giám mục Rôma và là Giáo hoàng của Hội thánh Công giáo, lấy danh hiệu Gioan Phaolô II. Trái tim mục tử của ngài dành trọn cho công cuộc mở mang Nước Chúa, mở ra cho toàn thế giới. “Đức ái của Chúa Kitô” đã đưa ngài đi đến với các giáo xứ Giáo phận Rôma, loan báo Tin Mừng trong tất cả mọi lãnh vực, khơi gợi cho ngài thực hiện nhiều chuyến tông du tại các châu lục để củng cố anh em trong đức Tin, truyền thêm sức lực cho những người đau khổ và thất vọng, mang sứ điệp hòa giải giữa các Giáo Hội Kitô giáo và bắc nhịp cầu thân hữu giữa những người tin vào Thiên Chúa duy nhất và những người thiện chí. Huấn quyền chói sáng của ngài không gì khác hơn ngoài việc loan báo mọi lúc mọi nơi Đức Kitô là Đấng Cứu chuộc duy nhất của loài người. Với nhiệt huyết



truyền giáo phi thường, ngài yêu mến giới trẻ cách đặc biệt. Ngài triệu tập các Ngày Giới trẻ thế giới nhằm loan báo cho thế hệ trẻ về Chúa Giêsu Kitô và Phúc âm của Người để người trẻ làm chủ tương lai của mình và hợp tác xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Mối ưu tư của vị mục tử hoàn vũ được thể hiện qua việc triệu tập nhiều Thượng Hội đồng Giám mục, qua việc thiết lập nhiều giáo phận và các địa hạt trực thuộc Tòa Thánh, qua việc ban hành bộ Giáo luật của Giáo Hội Latinh và các Giáo Hội Đông phương cũng như bộ Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, qua việc ban bố các thông điệp và tông huấn.

Nhằm đưa đời sống linh đạo đi vào chiều sâu, ngài mở các Năm Thánh ngoại thường là Năm Thánh Cứu chuộc, Năm Thánh Mẫu, Năm Thánh Thể và Năm Toàn xá 2000.

Với tinh thần lạc quan được xây dựng trên nền tảng tín thác vào Chúa Quan phòng, Đức Gioan Phaolô II đã sống kinh nghiệm bi đát của 2 nền độc tài, một lần bị mưu sát vào ngày 13-05-1981, rồi những năm cuối đời thân xác chịu đựng bệnh tật, ngài

luôn hướng về niềm hy vọng và mời gọi mọi người hãy phá đổ những bức tường ngăn cách, quét sạch mọi thói chí, để lấy đà vươn tới mục tiêu canh tân tinh thần, đạo đức và vật chất”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nêu cao những đóng góp của Chân phước Gioan Phaolô II trên cương vị Giáo hoàng:

“Đức Hồng y Karol Wojtyla tiến đến ngai tòa của Tông đồ Phêrô, mang theo suy tư sâu sắc về cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa Mác và Kitô giáo tập trung vào vấn đề con người. Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II là: Con người là đường đi của Giáo Hội và Đức Kitô là đường đi của con người. Với tín thư vốn là di sản của Công đồng Vatican II và của vị hoa tiêu của ngài là Tôi tở Chúa - Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II đã dẫn dắt Dân Chúa bước qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba của Kitô giáo, nói chính xác, nhờ Đức Kitô, bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Vâng, qua một hành

trình dài chuẩn bị Năm Toàn xá, ngài đã đem lại cho Kitô giáo một sự định hướng được đổi mới hướng về

tương lai, tương lai của Thiên Chúa, sự siêu việt đối với lịch sử nhưng có ảnh hưởng đối với lịch sử. Một cách nào đó trách nhiệm mang niềm hy vọng đã bị nhường cho chủ nghĩa Mác và trào lưu tư tưởng về sự tiến bộ, và chính ngài đã chấn hưng Kitô giáo và khôi phục diện mạo đích thực của niềm hy vọng, để sống trong lịch sử với tinh thần của mùa vọng, trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng hướng về Chúa Kitô, sự viên mãn của con người và sự viên thành mọi khao khát của con người về công lý và hòa bình.

Tiếp đó Đức Thánh Cha nêu cao bài học của Vị tân Chân phước về sự cầu nguyện, về kinh nghiệm sống kết hợp mật thiết với Chúa qua đau khổ, sự khiêm nhường, hy sinh, từ bỏ mình và yêu mến Phép Thánh Thể.

Ngay sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha và các vị đồng tế đã vào kính viếng thi hài đáng kính của Chân phước Gioan Phaolô II được đặt trong Vương cung Thánh đường Vatican.

Sáng thứ Hai 2-05, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone sẽ chủ tế Thánh lễ tạ ơn tại quảng trường Thánh Phêrô. ■

# Biên bản Hội nghị thường niên Kỳ I/2011 Hội đồng Giám mục Việt Nam (25 – 29/4/2011)

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam  
Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/ 2011 (25/04/2011- 29/04/2011)

## Biên Bản

- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, từ chiều thứ hai ngày 25/04/2011 đến sáng thứ sáu ngày 29/04/2011.
- Về tham dự Hội nghị lần này có sự hiện diện của các giám mục đến từ 26 giáo phận trong toàn quốc. Đức Tổng giám mục Huế và Đức cha chính giáo phận Quy Nhơn vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đức cha giáo phận Kontum chỉ có thể tham dự ngày đầu tiên vì phải nhập viện.
- Hội Đồng Giám Mục vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đồng thời chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Phú Cường, chúc mừng Đức tân giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức tân giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt và Đức tân giám mục chính tòa Cần Thơ.
- Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về việc soạn thảo Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010.
- Hội nghị thảo luận Quy chế và Nội quy của HDGMVN; đồng thời trao Nội quy của Ủy Ban mục vụ giới trẻ cho Ban thường vụ chuẩn y.
- Để chuẩn bị cho các Hội nghị quốc tế sắp tới, Hội nghị thống nhất cử đại biểu tham dự Thượng Hội đồng giám mục thế giới năm 2012, đại biểu tham dự bầu Tổng thư ký của FABC.
- Hội nghị trao đổi về công việc chuẩn bị cho Hội nghị khoáng đại FABC sẽ được tổ chức tại Việt Nam năm 2012.
- Một số việc cần thiết khác cũng được trình bày như: Đại hội giới trẻ sắp tới được tổ chức tại Madrid, việc ủy nhiệm cho Đức cha Giuse Võ Đức Minh thay mặt HDGMVN làm cáo thỉnh viên trong vụ án xin Tòa thánh phong chân phước và phong thánh cho hai giám mục tiên khởi tại Việt Nam, việc trao đổi các linh mục trong các giáo phận, dự án xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lavang, việc sửa kinh...
- Hội nghị bế mạc trong niềm hân hoan cùng với giáo phận Phú Cường cử hành lễ phong chức giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước vào sáng thứ sáu, ngày 29/04/2011.
- Hội nghị ấn định thời gian Hội nghị thường niên kỳ II/2011 sẽ được tổ chức từ ngày 03 đến 07/10 /2011 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. TP. HCM.

Trung Tâm Mục Vụ TGP. TP. HCM ngày 29/04/2011

Tổng thư ký  
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Cosma Hoàng Văn Đạt  
Giám mục giáo phận Bắc Ninh

## Viện Hàn lâm Khoa học xã hội của Tòa Thánh...

Chúa. Trong thực tế, tự do tôn giáo đích thực sẽ giúp con người tự hoàn thiện, và như thế sẽ góp phần vào ích lợi chung của xã hội”.

Đức Thánh Cha nhắc lại: “Mọi Nhà nước đều có thẩm quyền ban hành luật lệ và hiện đang cho thấy có những thái độ khác nhau đối với tôn giáo được thể hiện qua pháp luật. Một số nước cho phép tôn giáo có quyền tự do rộng rãi, còn nhiều quốc

gia khác lại hạn chế, nại nhiều lý do khác nhau, gồm cả sự ngờ vực đối với tôn giáo. Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi các nước hãy nhìn nhận quyền căn bản của con người là phải được tự do tôn giáo, đề nghị các quốc gia hãy tôn trọng cũng như bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số đang giữ đạo của mình bên cạnh đa số theo tôn giáo khác, để họ có thể chung sống hòa bình với các đồng bào của mình, đồng thời tham gia trọn vẹn vào đời sống chính trị và dân sự của đất nước, được đóng góp trong mọi lĩnh vực”.

(...) ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

niềm tin cũng trở nên chai lì, họ đâu có tin vào lời của các bà ra thăm mộ.

Khi lắng nghe, Chúa Giêsu nhận ra cái gút của vấn đề, những câu hỏi mà họ không tìm ra lời giải đáp. Tại sao một người của Chúa, người mà họ tin là Đức Kitô lại bị đóng đinh như một kẻ bị Thiên Chúa chúc dữ? Chúa Giêsu vén mở ý nghĩa của mầu nhiệm đau khổ. Đau khổ là nhịp cầu mà Đức Kitô phải vượt qua để sang bờ bên kia là vinh quang bất diệt. Đau khổ không phải là chuyện xui xẻo, rủi ro, nhưng nó có chỗ đứng trong chương trình cứu độ. Lời của Chúa Giêsu là Tin Mừng ngọt ngào, khiến nỗi đau của họ dịu đi, lòng họ như ấm lại. Họ cố nài ép Ngài ở lại dùng bữa chiều. Và chính lúc Ngài cầm bánh bẻ ra trao cho họ thì họ nhận ra vị khách lạ chính là Thầy Giêsu.

Kinh nghiệm của hai môn đệ Emmau cũng là của chúng ta. Lúc ta tưởng Ngài vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên. Lúc ta nhận ra Ngài ở gần bên, thì Ngài lại biến mất rồi. Nhưng chính lúc Ngài biến mất, ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Ngài. Ngài đến lúc ta không ngờ. Ngài đi mà ta không giữ lại được. Ngài ở lại với ta cả khi ta không thấy Ngài nữa.

Đấng Phục Sinh vẫn đến với ta hôm nay qua một người bạn hay một người lạ ta gặp tình cờ. Qua họ, Ngài thổi vào lòng ta niềm hy vọng tin yêu. Ngài vẫn đến với ta qua từng thánh lễ. Ngài đích thân giảng Tin Mừng và bẻ bánh trao cho ta. Sống như Chúa phục sinh là tập đến với tha nhân, tập đồng hành, tập gợi ý, tập lắng nghe, tập soi sáng... Hôm nay vẫn có nhiều người bạn đang lê gót về Emmau.

## CẦU NGUYỆN

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  
vì con cần có Chúa hiện diện  
để con khỏi quên Chúa.

Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết  
chừng nào.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  
vì con yếu đuối,  
con cần Chúa đỡ nâng để con  
khỏi ngã quỵ.

Không có Chúa,  
con đâu còn nồng nhiệt hăng say.

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  
vì trời đã xé chiều và ngày sắp tàn,  
cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến.

Con cần được thêm sức mạnh  
để khỏi ngừng lại dọc đường.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  
vì con cần Chúa trong đêm tối  
cuộc đời.

Con không dám xin những ơn siêu  
phàm,  
chỉ xin ơn được Ngài hiện diện.

Xin ở lại với con  
vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa  
và không đòi phần thưởng nào khác  
ngoài việc được yêu Chúa hơn.

*(Cha Piô)*

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

## Viện Hàn lâm Khoa học xã hội của Tòa Thánh họp bàn về quyền tự do tôn giáo

WHĐ (5.05.2011) – Từ ngày 29-04 đến 3-05-2011, tại Rôma, đã diễn ra cuộc họp khoáng đại lần thứ XVII của Viện Hàn lâm Tòa Thánh về Khoa học xã hội, với chủ đề “Những quyền phổ quát trong thế giới đa nguyên và Quyền tự do tôn giáo”.

Ngày 4-05, Tòa Thánh công bố Thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Bà Mary Ann Glendon, Chủ tịch Hàn lâm viện Khoa học xã hội của Tòa Thánh, và các thành viên trong Viện Hàn lâm, nhân bế mạc cuộc họp của Viện.

Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng đã bị các chế độ vô thần trong thế kỷ trước phủ nhận một cách có hệ thống, đồng thời ngài nhấn mạnh: “Nhưng ngày nay có những mối đe dọa mới, cả về tư tưởng lẫn hành động, đang cản trở được tự do thể hiện tôn giáo và tín ngưỡng. Vì vậy cần phải hành động bảo vệ quyền tự do này”.

“Con người được tự do chọn chân lý, Thiên Chúa chờ đợi con người tự do đáp lại tiếng gọi của Ngài. Quyền tự do tôn giáo phải được coi là gắn liền với phẩm giá cơ bản của con người, đi đôi với khuynh hướng tự nhiên của con người mở ra đón nhận Thiên

*(xem tiếp trang 3)*

## Thánh lễ tấn phong Giám mục phó...

Vị chủ phong là Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường – hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 46 năm linh mục của ngài; hai vị phụ phong là Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Ban Mê Thuột và Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá Xuân Lộc.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức truyền chức Giám mục.

Bắt đầu nghi thức là phần giới thiệu Tiến chức và công bố Tông sắc bổ nhiệm. Cha Tổng đại diện Micae Lê Văn Khâm tuyên đọc Tông sắc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, hiện đang là Giám đốc Trung tâm đào tạo ứng sinh linh mục giáo phận, làm Giám mục Phó giáo phận Phú Cường.

Tiếp theo, Đức cha Phêrô chủ phong trình bày về chức vụ giám mục trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa cũng như đời sống của Giáo Hội, đồng thời nhấn nhủ Tiến chức về những nhiệm vụ phải chu tất để đáp lại tiếng Chúa mời gọi và hồng ân Chúa thương ban.

Đức cha chủ tế nói: “Để sứ vụ cứu độ Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ được tiếp tục cho tới khi Người lại đến trong vinh quang, các Tông đồ đã chọn cho mình những phụ tá, đặt tay khấn nguyện Chúa Thánh Thần xuống trên họ, truyền lại cho họ những gì các ngài đã nhận được từ chính Chúa Giêsu là Thấy mình. Đó chính là bí tích Truyền chức thánh mà tất cả các giám mục, những người kế vị các Tông đồ, đang đồng tế hôm nay, cùng nhau truyền lại cho Tiến chức là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước của chúng ta đây.”

Và ngài nhấn nhủ vị Tiến chức: “Xin hiện đệ hãy nhớ, Giám mục là chức danh chỉ việc làm chứ không phải để đòi vinh dự, vì thế làm Giám mục để mưu ích chứ không phải để thống trị... Hiện đệ hãy rao giảng Lời Chúa, bất chấp thuận lợi hay không, hãy đem lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết mà thuyết phục, sửa trị và khấn nài (2Tm 4,2)”

Đức cha Phêrô cũng ngỏ lời với cộng đoàn: “Anh chị em hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh các giám mục,

linh mục và phó tế, là những thừa tác viên thánh chức để phục vụ anh chị em trên con đường cứu độ. Anh chị em hãy tín nhiệm và tin tưởng vào các ngài. Hãy chấp nhận, thông cảm và cầu nguyện cho các ngài, mặc dầu lắm khi thấy các ngài còn vương những lỗi lầm, vì các ngài vẫn còn là con người.”

Tiếp theo, Tiến chức bày tỏ quyết tâm thi hành những nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với đoàn chiên Chúa trao phó qua phần thẩm vấn của Đức giám mục chủ phong.

Sau Kinh cầu các thánh là phần chính yếu của bí tích Truyền chức gồm có nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức, cùng với các nghi thức diễn nghĩa: xúc dầu trên đầu, trao sách Phúc Âm, xỏ nhẫn, trao mũ mitra và gậy mục tử.

Kết thúc nghi thức truyền chức, các Đức giám mục đến trao hôn bình an cho vị Tân giám mục để nhận vào Giám mục đoàn của mình.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cung giọng trầm ấm của Đức cha chủ tế khiến thánh lễ càng thêm phần trang trọng linh thiêng.

Bài hát hiệp lễ “Chúa phải lớn lên” (Ga 3,30) – khẩu hiệu của Tân giám mục, được linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy viết mừng ngài – diễn tả ước nguyện và tâm niệm của người môn đệ biết xóa mình đi để Chúa được lớn lên trong mình, trong Giáo Hội và trong mọi người:

Con ước mong rằng, lạy Chúa, con ước mong rằng Chúa phải lớn lên trong con, Chúa phải lớn lên trong con. Chúa lớn lên trong lòng trí con, Chúa lớn lên trong ngôn từ của con, Chúa lớn lên trong từng việc con làm. Chúa phải lớn lên! Chúa ơi, Chúa phải lớn lên! Chúa phải lớn lên! Lạy Chúa, Chúa phải lớn lên như Mặt Trời Rạng Đông ngày mới. Ngài phải lớn lên trong Hội Thánh và trong con từng ngày.

Kết thúc thánh lễ, trong khi ca đoàn hát bài “Te Deum”, Đức Tân giám mục đi đến cộng đoàn để ban phép lành giám mục đầu tay cho tất cả mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 11giờ. Mọi người ra về trong tâm tình hân hoan, tạ ơn và đầy cảm xúc. ■

---

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org), phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org) theo dạng pdf**

---